

ที่ อว6309.FB4.4/0279/2567

14 กรกฎาคม 2567

**เรื่อง** ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนา ในหัวข้อ “**ทำอย่างไรจะได้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม**” ภายใน งานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววน. เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนด้วยพลังสหวิทยาการ “อว.แพร์ : SCI POWER FOR FUTURE THAILAND”

**เรียน** อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

**สิ่งที่ส่งมาด้วย** กำหนดการ

ตามที่ พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 (TRIUP Act) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยมีสาระสำคัญของกฎหมายเพื่อปลดล็อกความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยให้แก่ผู้รับทุนและนักวิจัย โดยจะต้องมีกระบวนการยื่นขอความเป็นเจ้าของและต้องนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้มีการสื่อสารไปยังหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับสาระสำคัญตาม พ.ร.บ.ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงความสำคัญของพระราชบัญญัติฯ และสร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายและตอบเจตนารมณ์ของการตราพระราชบัญญัติฯ นี้ โดยไม่ทำให้หน่วยงานของท่านพลาดโอกาสในการได้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับทุนจากหน่วยงานรัฐ สกสว. จึงจัดเวทีเสวนาเพื่อเผยแพร่ความรู้และตอบข้อซักถามในหัวข้อ “**ทำอย่างไรจะได้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม**” ณ เวทีกลาง ภายในงานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววน. เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนด้วยพลังสหวิทยาการ “อว.แพร์ : SCI POWER FOR FUTURE THAILAND” ในวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ในการนี้ สกสว. จึงใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านส่งตัวแทนเข้าร่วมรับฟังการเสวนา และกรุณาประชาสัมพันธ์ไปยังนักวิจัยในสังกัดของท่านเพื่อเข้าร่วมรับฟังการเสวนาดังรายละเอียดข้างต้น โดยขอความอนุเคราะห์เบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด ทั้งนี้ขอให้ลงทะเบียนภายในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2567 ตาม QR code ด้านล่าง และ สกสว. ใคร่ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์)

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



QR code สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

สำนักพัฒนาระบบ ววน. ด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

โทร. 02 2782 8204 (วรวรรณินี เต็งสุวรรณ) E-mail: FB4\_RU@tsri.or.th